



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) (โดยการสัมภาษณ์)

ตามที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการ
ตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จำนวน ๕ อัตรา โดยกำหนดดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน
๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบหลักฐานผู้สมัครแล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเอกชนดำเนินงาน
(บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นายมารุจ มานรัมย์
๐๐๒	นางสาวนลินนิภา สวัสดิ์ละคร
๐๐๓	นางสาวพัชร์พีไล แก้วกัลยา
๐๐๔	นางสาวภาพร พลศักดิ์
๐๐๕	นางสาวสิริจันทร์ คะรัมย์
๐๐๖	นางสาวรรวิษา หาญสุวรรณ

และกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์
ในวันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกถือปฏิบัติดังนี้

๑. การแต่งกายให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม

- สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น

- สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. หลักฐานที่ใช้แสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และ
ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
เข้ารับการคัดเลือก

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีการคัดเลือกในครั้งนี้

/จังหวัดบุรีรัมย์...

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ให้ทราบภายในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และทางเว็บไซต์สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ <http://buriram.cdd.go.th/> หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเอกชน
ดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นาเดโช วันทนาพิทักษ์)

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์